

ไทยรัฐ

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2546 หน้า 7

เผยสูตรสมุนไพรเลี้ยงหมู ปราศจากโรคปลอดสารเร่ง

ไชยรัตน์ สัมฉน

ข่าวประกาศออกไปแล้วให้ประเทศไทยปลอดจากสารเร่งเนื้อแดงหรือเบตาอะโกนิสต์ ให้ได้ในเร็ววันนี้ ท่าน เนวิน ชิดชอบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งไฟ้เท้าจ็อกกิ้งอย่างรวดเร็วไปข้างหน้า ให้ความคุ้มครองถึงสารปนเปื้อนชนิดอื่นที่วงการปศุสัตว์ที่นำมาใช้กัน

นายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว์ ก็กระโดดรับลูกลงไปตรวจจตราฟาร์มเลี้ยงสุกร (หมู) พบว่า มีหลายฟาร์มที่เปลี่ยนจากการเลี้ยงหมูโดยใช้ยาปฏิชีวนะมาเป็นการเลี้ยงด้วยสมุนไพร ยกตัวอย่างฟาร์มสุกรของนาย สุภาพ ชีรานูวัฒน์ เจ้าของสามพรานฟาร์ม



ฟาร์มหมูสมุนไพร.

ตั้งอยู่ที่ 88 หมู่ 1 ถนนสร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ฟาร์มหมูแห่งนี้ สมัยก่อนที่ช่วงเปิดฟาร์มสุกรใหม่ๆ เคยใช้กันแต่ยาปฏิชีวนะ ก่อให้เกิดสารตกค้าง ต่อมาลองเปิดตำรายาสมุนไพร และผักที่มีสรรพคุณทางการรักษาโรคขึ้นมาวิเคราะห์+วิจัยกันกับคณาจารย์และสัตวแพทย์ที่ร่วมลงมือทำธุรกิจฟาร์มสุกร (หมู)

ในช่วงแรกใช้สมุนไพรเลี้ยง แต่ไม่ได้ผล แต่ได้ทดลองต่อไป โดยคิดคำนึงถึงอัตราส่วนการผสม โดยเฉพาะหมู เป็นสัตว์ใหญ่ จึงต้องมีการปรับจูนปริมาณการใช้ให้ตรงกับระยะเวลา+อายุและน้ำหนักของหมู



(๕๒๓๗ หน้า ๗)

รวมไปถึงต้องตรวจสอบให้รู้สึกถึงอาการของหมูว่าป่วยเป็นโรคอะไร???

วันนี้ได้สูตรมาแล้วแน่นอนแล้ว ต้องเลี้ยงหมู

ประกอบกัน โดยกำหนด อัตราการผสมสมุนไพรมัน ปริมาณ 1 กิโลกรัมต่ออาหารหมู 1 ตัน (1,000 กิโลกรัม) สมุนไพรดังกล่าวจะประกอบด้วย

ใบฝรั่ง ใช้ผสมอาหารช่วงที่หมูมีปริมาณน้ำหนักตั้งแต่ 15-30 กิโลกรัม ป้องกันโรคท้องเสีย

อาหารไม่ย่อย ผักเสี้ยนผี+ฟ้าทะลายโจร เลี้ยงหมูน้ำหนักประมาณ 30-70 กิโลกรัม ช่วยในการดูแลรักษาตับและปอดให้แข็งแรง หมูประมาณน้ำหนัก 70-100 กิโลกรัม ให้ใช้ ขมิ้นชัน+น้ำมันหอม เลี้ยงเพื่อลดการอักเสบปอด, ัน, ม้าม เพิ่มคุณภาพของเนื้อหมูให้เนื้อแห้ง ไม่มีกลิ่นคาว



เนวิน ชิดชอบ



ยุกต์ ลัมแทลมทอง



สุภาพ ธีรานูวัฒน์

ยังมีสมุนไพรและผักอีกหลายชนิด เช่น หญ้าหนวดแมว+ลูกใต้ใบ ฯลฯ สามารถนำมาใช้ได้ ในอนาคตทดลองไปเรื่อยๆ กำลังมีแนวความคิดว่าน่าจะนำ หัวหอม+กระเทียม+ตะไคร้+พริกขี้หนู+สวน+ผักหวาน และ สมุนไพร อีกหลายชนิด ที่มีสรรพคุณทำให้เจริญอาหาร เข้ามาผสมอาหารให้หมู ใช้กระตุ้นการกินของหมู

เป็นการเพิ่มรสชาติให้หมูรู้สึกเอร็ดอร่อย และสามารถกินอาหารได้มากขึ้น!!!

ที่สำคัญ สมุนไพรที่นำมาเลี้ยง สามารถปลูกได้ในบ้านเรา แถมยังขายกันในราคาถูก ไม่ก็บาทต่อ กิโลกรัม ทั้งขายไว้ว่า ปัญหาโรคสุกรและปัญหาสารปนเปื้อนหรือปัญหาสารเร่งเนื้อแดง ทุกวันนี้เกิดมาจากเอเยนต์ขายยา ถูกต่างชาติครอบงำ โดยการตั้งเป้าหมายการออกจำหน่ายยา ได้เท่าไรจะได้ผลประโยชน์เป็นเงินทองมากมาย นั่นเองก็คือที่มาของคำว่า "ทาสฝรั่ง"

ใครสนใจการเลี้ยงหมูด้วยสมุนไพร สอบถามไปได้ที่ 0-3235-4824, 0-1902-1654 ท่านจะได้ทราบข้อมูลเพื่อความมั่นใจว่า "วิชาการใช้สมุนไพรเลี้ยงสุกร" สามารถทำให้ความเป็น "ไท"... กลับคืนมาเป็นของเกษตรกรบ้านเรา...